

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

THƯ GỬI CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh năm 2016

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm

Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, bảo vệ, chăm sóc nhiều hơn, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn hơn 10.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trên 3.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có nhiều trẻ em mồ côi, khuyết tật, bị bệnh tim bẩm sinh và các bệnh xã hội khác đang cần được tiếp tục quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ.

Năm 2016, Bắc Ninh là một trong hai địa phương được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lựa chọn tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “*Gắn kết yêu thương - Vui bước đến trường*” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Với tinh thần nhân ái, bằng tình yêu thương trẻ em, UBND tỉnh Bắc Ninh tha thiết kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của quý vị sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, góp phần thắp lên ngọn lửa niềm tin để các em có cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi sự ủng hộ và đóng góp xin liên hệ: Ban quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh (Số 11, Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), số điện thoại liên hệ: 02413 874417).

Tài khoản: 2600201001464 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh.

Vì niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ Bắc Ninh, chúng tôi rất mong đón nhận những tấm lòng hảo tâm, nhân ái của các quý vị./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phong